

Côn Đảo, ngày 05 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả công tác tháng 5 và chương trình công tác
tháng 6 năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

I. Kết quả công tác tháng 5 năm 2018:

Tháng 5 năm 2018, HĐND huyện hoạt động theo đúng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, các quy chế làm việc và Kế hoạch số 48/KH-HĐND, ngày 28 tháng 12 năm 2017 về những nhiệm vụ công tác chủ yếu của HĐND huyện năm 2018; Thường trực HĐND huyện chỉ đạo duy trì hoạt động thường xuyên và cập nhật tin bài lên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Hai Ban HĐND huyện đã tổ chức triển khai công tác, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ cụ thể như:

Thường trực HĐND huyện: Duy trì việc hội ý công tác với bộ phận chuyên trách vào sáng thứ hai hàng tuần, công tác tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính và định kỳ vào buổi sáng các ngày thứ năm hàng tuần, dự các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức.

Bộ phận chuyên trách: Xây dựng kế hoạch tổ chức Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện kết hợp với Hội nghị liên tịch bàn về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy - kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện; tổ chức đoàn của HĐND huyện khảo sát thực tế tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm và việc lập thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công trong 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Tham gia có trách nhiệm Hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tại Đất Đỏ.

Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện tổ chức tiếp, giao lưu với các Đoàn công tác của HĐND huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, Đoàn công tác HĐND xã Bình Lợi huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn công tác của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Ban Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và các vấn đề thuộc các lĩnh vực trong những mục còn lại theo phụ lục 2 của Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 20/3/2018 của Thường trực HĐND huyện; Tổ chức khảo sát kết quả việc thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện về việc đảm

bảo giữ gìn vệ sinh môi trường trong việc giết mổ gia súc và chăn nuôi gia súc để không làm ảnh hưởng môi trường và vệ sinh nguồn nước.

Ban Pháp chế tiếp tục giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri và yếu tố pháp lý trong các văn bản do UBND huyện ban hành; Tiếp tục giám sát UBND huyện và các cơ quan chức năng thực hiện Công văn số 1609-CV/HU ngày 08/3/2018 của Huyện ủy Côn Đảo theo chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện và công văn số 29/CV-HĐND ngày 09/4/2018 của Thường trực HĐND huyện về giám sát việc thực hiện Thông báo số 410-TB/HU của Huyện ủy Côn Đảo.

Các Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì mối quan hệ với cử tri, công dân nơi đại biểu trúng cử và tham gia đầy đủ các hoạt động khảo sát và giám sát do Thường trực và hai Ban HĐND huyện chủ trì; Tổ Đại biểu số 2, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện và các Phòng chuyên môn của UBND huyện khảo sát thực địa về tình hình giải quyết các kiến nghị cử tri về lĩnh vực đất đai tại khu dân cư số 2 và số 3.

II. Chương trình công tác tháng 6 năm 2018:

HĐND huyện tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, theo các quy chế làm việc và Kế hoạch số 48/KH-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về công tác chủ yếu của HĐND huyện năm 2018.

Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện duy trì việc hội ý công tác vào sáng thứ hai hàng tuần, công tác tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính và định kỳ vào buổi sáng các ngày thứ năm hàng tuần, tham gia các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện tổ chức.

Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện tổ chức tiếp, giao lưu với các Đoàn công tác của HĐND huyện huyện tri Tôn – An Giang

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện.

Căn cứ Kết luận của Phiên họp thứ 21 Thường trực HĐND huyện và Hội nghị liên tịch bàn về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy để đôn đốc, kiểm tra các mặt công tác chuẩn bị, nhất là về tài liệu kỳ họp và 7 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

Ban Pháp Chế: Tiếp tục theo dõi kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các hồ sơ còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 7 hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu của HĐND huyện, 6 buổi tiếp công dân tại nơi trúng cử của 5 Tổ đại biểu, tiếp tục giám sát và báo cáo việc thực hiện Công văn số 1609-CV/HU ngày 08/3/2018 của Huyện ủy Côn Đảo và việc thực hiện Thông báo số 410-TB/HU của

Huyện ủy Côn Đảo, cung cấp kết quả giám sát nội dung này để các Tổ đại biểu tỏ lời, báo cáo với cử tri trong các hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Bảy. Tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Bảy của Ban.

Ban Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và các vấn đề theo phụ lục 2 của Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 20/3/2018 của Thường trực HĐND huyện Tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Bảy của Ban..

Các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục làm tốt việc giữ mối quan hệ gắn bó với cử tri, lắng nghe và phản ánh các ý kiến, nguyện vọng, hợp pháp, chính đáng của cử tri; tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân Quý I năm 2018 để báo cáo với cử tri trong các hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Bảy./.

Nơi nhận

- TTr. HĐND tỉnh (b/c)
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr UBMTTQVN huyện;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT+ TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt